

Đổi thoại tạo niềm tin

KỶ 3: ĐI ĐẾN TẬN CÙNG VẤN ĐỀ, GIỮ CHỮ "TÍN" VỚI DÂN

Đổi thoại là giải pháp trực tiếp giải quyết các kiến nghị, giải tỏa căng thẳng, bức xúc của người dân. Yếu tố mấu chốt của đổi thoại là những kết luận, lời hứa trước dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, một số cuộc đổi thoại vẫn chưa đi đến tận cùng vấn đề người dân kiến nghị, tiến độ giải quyết một số vụ việc sau tiếp xúc, đổi thoại

chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Chuyển biến sau đổi thoại

Nếu như các năm trước, người dân xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ), nhất là người dân hai thôn Cổ Đẳng và Quan Đình Nam phải sống chung với mùi xú uế từ trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH Chân nuôi Thái Thụy (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) nằm trên địa bàn xã Thụy Duyên (Thái Thụy) thì

năm nay mùi hôi giảm hẳn. Bà Nguyễn Thị Mỗi, Bí thư Chi bộ thôn Quan Đình Nam cho biết: Từ khi trang trại nuôi lợn đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm, đặc biệt là vào thời điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng kết hợp với mùi xú uế từ trại nuôi lợn của Công ty bức ra khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Mùi hôi thối khiến người dân không nuốt nổi cơm, đi ngủ đóng kín phòng mà vẫn không giảm. Sau nhiều lần kiến nghị, các

“Đổi với các vấn đề phức tạp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp vào cuộc chỉ đạo giải quyết, đôn đốc, giám sát thì mới có kết quả tốt.”

Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

cấp, các ngành đã vào cuộc, đặc biệt lãnh đạo huyện đã trực tiếp về tiếp xúc, đổi thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, trên cơ sở đó có giải pháp chỉ đạo khắc phục. 5 tháng trở lại đây tình trạng ô nhiễm giảm hẳn. Nhưng theo ông Hà Huy Huyền, thôn Cổ Đẳng, hiện nay tình hình thoáng khu dân cư vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi bốc ra từ trang trại, tuy nhiên mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 20 - 30 phút, so với trước thì giảm rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị trước khi có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này thì phải duy trì được như hiện nay để người dân không còn phải khổ sở như trước nữa.

Còn với người dân thôn Trà Đồi, xã Quang Trung (Kiến Xương), kể từ sau cuộc đổi thoại với đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2022 tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác xung quanh địa bàn thôn đã có chuyển biến, tuy nhiên không đáng kể. Theo ông Nguyễn Văn Tô, Bí thư Chi bộ thôn: Xung quanh địa bàn thôn có 5 bãi rác của địa phương và các xã lân cận, trong đó có bãi rác cách khu dân cư chưa đầy 200m, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân. Sau khi kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND huyện, tình hình đã có sự cải thiện. Riêng các bãi rác của xã Quang Trung và xã Quang Minh nhờ thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn đồng thời thu gom đến đầu xử lý đến đó không để tồn đọng, chất đọng nên đã hạn chế ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, việc bãi rác ở khá gần khu dân cư nên khi tiến hành đốt rác mùi hôi và khói vẫn ảnh hưởng tới người dân. Do vậy, chúng tôi đề nghị trong thời gian tới huyện có biện pháp xử lý dứt điểm, đặc biệt là di dời bãi rác của xã Quang Minh bảo đảm khoảng cách theo đúng quy định với khu dân cư để không ảnh hưởng đến không khí, sức khỏe của người dân trong thôn.

Đi đến tận cùng vấn đề, giữ chữ "tín" với dân

Có nhiều lý do dẫn đến việc giải quyết các nội dung sau đổi thoại còn chậm là những bất cập về quy trình, thủ tục theo luật định. Việc tháo gỡ bất cập này cần thời gian và sự chủ động, quyết liệt thực hiện của chính quyền địa phương cùng các đơn vị có trách nhiệm liên quan. Bên cạnh đó, việc chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền dẫn đến tiến độ giải quyết các vấn đề còn chậm hoặc chưa triệt để, điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin, sự kỳ vọng của người dân.

Cũng tại nhiều buổi tiếp xúc, đổi thoại, vấn đề trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc chậm trễ xử lý nội dung phản ánh của nhân dân cũng đã được phân tích, kịp thời "mổ xẻ" để xác định nguyên nhân, tìm hướng giải quyết. Theo ông Hà Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Đô (Hưng Hà): Trong đổi thoại, khi đã có sự thống nhất chung thì phải giữ chữ "tín" với dân, theo đuổi đến cùng để giải quyết thấu đáo các vấn đề bởi việc đổi thoại không chỉ nhằm giải quyết một công việc cụ thể mà trên hết đó là cũng có niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Khi đổi thoại phải lắng nghe hết ý kiến để tìm hiểu nguyên nhân và chia sẻ khó khăn với nhân dân. Cái gì làm được thì trả lời làm được, cái gì chưa làm được thì trả lời và xin lỗi dân là chưa làm được, cái gì phải xin ý kiến, chủ trương cấp trên, thuộc cơ chế, chính sách phải giải thích rõ ràng; đồng thời, bộc bạch suy nghĩ, mong muốn của mình để nhân dân hiểu, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, vì mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Vì vậy, sau mỗi buổi tiếp xúc, đổi thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ngoài

Ông Phạm Bách Tùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng (Mikado Group), khu công nghiệp Tiên Hải



Thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải thường xuyên gặp gỡ, định hướng để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, đầu tháng 7/2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đổi thoại với các doanh nghiệp, họp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên

địa bàn huyện, thể hiện sự quyết tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương với doanh nghiệp, bảo đảm đời sống cho người lao động. Tôi mong thời gian tới cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo huyện, ngành chuyên môn cung cấp thêm những thông tin định hướng phát triển kinh tế - xã hội giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, thôn Hữu, xã Đông Đô (Hưng Hà)



Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Đông Đô duy trì thực hiện rất nghiêm túc việc tiếp xúc, đổi thoại với nhân dân. Nhiều vấn đề người dân kiến nghị, đề xuất được các đồng chí tiếp thu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Điển hình như việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng 11 tuyến đường giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề người dân kiến nghị chưa được giải quyết nên tôi mong rằng trong thời gian tới song song với việc tiếp tục duy trì nền nếp việc tổ chức tiếp xúc, đổi thoại thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa tới việc giải quyết các vấn đề đặt ra sau đổi thoại, đặc biệt là những vấn đề đã tìm được tiếng nói chung, trong tầm quyền giải quyết của địa phương, qua đó đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của người dân.

Ông Đào Khánh Hiền, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh (Kiến Xương)



Cá nhân tôi cũng như nhiều người khác luôn bức xúc vì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, không tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, vấn đề nước sạch mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần song nhiều năm nay số lượng, chất lượng nước vẫn chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, tôi đề nghị huyện quan tâm giải quyết song tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

trực tiếp vào cuộc chỉ đạo giải quyết cần thường xuyên đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện, đi đến tận cùng vấn đề, có như vậy vấn đề mới được giải quyết dứt điểm, triệt để. Từ đó nhân dân sẽ ngày càng tin tưởng vào cấp ủy, chính

quyền, các nhiệm vụ chính trị của địa phương khi triển khai nhân dân sẽ đồng thuận, ủng hộ hết mình.

(còn nữa)

ĐÀO QUYÊN - THU THUY

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.



Hai huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy tổ chức buổi làm việc tìm biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) do ảnh hưởng từ trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH Chân nuôi Thái Thụy (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) nằm trên địa bàn xã Thụy Duyên (Thái Thụy).



Người dân xã Quang Trung (Kiến Xương) kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục bờ sông Lâm Giang bị sạt lở để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 99% trở lên. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ngành giáo dục kiên trì triển khai nhằm mang đến các điều kiện dạy và học đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chung sức xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng (Tiên Hải) tại thư viện nhà trường.

Ưu tiên mọi nguồn lực
Trường THCS Giang Phong là trường liên xã Tây Giang và Tây Phong của huyện Tiên Hải được sáp nhập từ năm 2009. Đây cũng là trường duy nhất của huyện có 2 điểm trường cách nhau gần 4km. Năm 2022, khu A thuộc xã Tây Giang được UBND xã đầu tư xây dựng mới 15 phòng học và 1 nhà đa năng rộng 450m². Ông Đỗ Thành Long, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường THCS Giang Phong đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, năm học vừa qua, khu A của Trường được xây dựng khang trang, hiện đại và là 1 trong 5 trường trên địa bàn huyện có nhà đa năng. Đây vừa là nơi học môn thể dục của học sinh vừa là nơi tập trung toàn trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp khi thời tiết bất thuận. Cùng với đó, hội cha mẹ học sinh đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng; hội cựu học sinh các khóa tặng nhà trường nhiều hiện vật như: chậu cây, ghế đá, gương... và trao tặng quà cho học sinh giỏi cấp huyện, học sinh nghèo vượt khó. Nhờ được ưu tiên mọi nguồn lực và sự cố gắng, không ngừng trau dồi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục của Trường THCS Giang

Phong luôn nằm trong top 5 của huyện Tiên Hải.
Từ một địa phương được coi là "vùng trũng" của huyện Kiến Xương bởi đường vào trường học khá khó khăn, cơ sở vật chất trường học xuống cấp, thế nhưng bức tranh giáo dục của xã Trà Giang hôm nay đã có nhiều chuyển biến với những gam màu tươi sáng từ sự chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trà Giang cho biết: Không chỉ đường trục xã, trục thôn được nâng cấp mà hệ thống các trường học cũng khang trang, hiện đại hơn nhiều với đủ các phòng học, phòng bộ

môn và trang thiết bị dạy học tối thiểu. Hiện nay trường có 600 học sinh, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường THPT công lập xếp thứ 9 toàn huyện. Ngày khai giảng năm học mới vừa qua, nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương cho biết: Ngay từ năm 2020, Phòng đã tham mưu UBND huyện xây dựng đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các địa phương đã tập trung nguồn lực để đáp ứng các tiêu chí rất khó

đó là cơ sở vật chất. Năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm định đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn quốc gia cho 12 đơn vị trên địa bàn huyện.

Duy trì các tiêu chí

Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng là trường liên cấp đầu tiên của huyện Tiên Hải được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2020. Theo quy định, thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định. Sau khi hết hạn, trường tự đánh giá, trình cấp có thẩm quyền để được kiểm tra, công nhận lại. Khi các tiêu chí về chuẩn quốc gia đều đạt, trường sẽ được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia chu kỳ tiếp theo. Vì vậy, để duy trì và giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, cùng với việc học động mọi nguồn lực, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng chuẩn, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy. Bà Tô Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Muốn xây dựng được trường chuẩn, trước hết bản thân cán bộ, giáo viên nhà trường phải thực sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện. Hiện toàn trường có 97,5% số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn. Đây là những thầy, cô giáo có năng lực chuyên môn tốt, nhiều năm được

đánh giá là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Đa số cán bộ, giáo viên có ý thức phấn đấu, tự giác, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Bên cạnh đó, cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, khi sử dụng nguồn xã hội hóa cần công khai, minh bạch để phụ huynh, nhân dân nắm rõ và sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31/5/2023, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 689 cơ sở giáo dục, đạt 93,8%. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được thực hiện hiệu quả nhờ tinh thần tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, bố trí, lồng ghép các nguồn lực hợp lý. Đặc biệt là công tác xã hội hóa ở nhiều trường đã được đẩy mạnh, tạo sự ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó là việc triển khai nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng dạy học để đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và thực hiện, nhiều cơ sở giáo dục hiện đang gặp phải những khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Để hoàn thành những tiêu chí này, trong thời gian tới cần huy động các nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu phục vụ, dạy học trong tình hình mới; tăng mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng trường chuẩn quốc gia.

ĐẶNG ANH

► Công diễn vở chèo "Nỗi đau tình mẹ"

Tối ngày 18/9, Nhà hát Chèo Thái Bình tổ chức công diễn báo cáo hội đồng nghệ thuật vở chèo "Nỗi đau tình mẹ".

Vở chèo "Nỗi đau tình mẹ" là câu chuyện về một người mẹ dành cả cuộc đời để chăm lo, nuôi dưỡng 3 con khôn lớn, trưởng thành. Tuy nhiên, đến khi mẹ già yếu thì các con vì những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ đã quên đi lòng hiếu thảo, đùn đẩy lẫn nhau việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Tủi nhục vì không thể sống cùng các con, bà mẹ đi ăn xin để sống qua ngày, được cháu bé hát rong xa lạ cứu mang, đùm bọc. Ngày các con tổ chức đám giỗ linh đình cho mình, bà mẹ trở về nhà trong vai người hát rong kiếm sống. Vở chèo mang đến nhiều tình tiết bất ngờ, đầy lời cuốn, hấp dẫn khán giả, nhắc nhở mỗi con người luôn phải hiếu thảo, tôn kính cha mẹ, biết tri ân nguồn cội, từ đó hình thành nên chuẩn mực, giá trị của gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội nhân văn.

Ngay sau vở chèo "Nỗi đau tình mẹ", Nhà hát Chèo Thái Bình tiếp tục dàn dựng, tập luyện những vở diễn, chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ khán giả trong thời gian tới.

TU ANH

► Gần 900 học sinh tham gia đổi phế liệu lấy đồ dùng học tập

Sáng ngày 19/9, tại Trường Tiểu học Vũ Hội, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức chương trình ngoại khóa chủ đề bảo vệ môi trường.

Tại chương trình, gần 900 học sinh Trường Tiểu học Vũ Hội được xem một số bộ phim, video hoạt hình, tham gia các trò chơi vui nhộn, giao lưu, trả lời các câu hỏi về chủ đề bảo vệ môi trường do đoàn viên, thanh niên Hăng phim Trẻ (trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức. Đặc biệt, các em được tham gia hoạt động đổi phế liệu như sách, báo cũ, vỏ lon, chai nhựa... lấy đồ dùng, dụng cụ học tập, sửa.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và hướng dẫn học sinh kỹ năng phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, tiết kiệm, tái chế phế liệu, hạn chế xả thải, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Dự kiến Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa với chủ đề bảo vệ môi trường cho học sinh tại 4 - 5 trường trong tháng 9/2023.

QUỲNH LƯU